



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงทุกแห่ง ด้วยเหตุพิเศษสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระลอกใหม่

ตามที่ มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ระลอกใหม่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีรายงานแสดงแผนที่การระบาดของอำเภอเชียงดาว พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ด้วย นั้น

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ดังกล่าว เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงจึงมีความจำเป็นต้องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่งด้วยเหตุพิเศษ เพื่อลดภาวะความเสี่ยงที่มีต่อเด็กเล็ก โดยกำหนดปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และหากมีความจำเป็นต้องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุดังกล่าว จากเวลาที่กำหนดต่อไปหรือไม่นั้น จักได้พิจารณาในห้วงเวลาต่อไป

ในการนี้ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ขอความร่วมมือผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ให้เด็กนักเรียนทุกคนหยุดการมาเรียน และพักอาศัยอยู่ที่บ้านหรือที่พักอาศัย ในวันที่ ๑๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีครูเป็นผู้ประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด

(๒) ให้ผู้ปกครองสังเกตอาการของตนเองและเด็กนักเรียนตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

(๓) ให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงทุกแห่ง มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

(๔) ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดการจัดการเรียนการสอนนั้น ให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวงทุกแห่ง พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมของแต่ละแห่ง หรือพิจารณาปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ การจัดทำหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณ์ การเตรียมสื่อวัตกรรมการเรียนการสอน

วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น และรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ต้นสังกัดทราบ โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ศูนย์บริหารการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กำหนดและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวให้ถือปฏิบัติภายใต้มาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสฤชต์ สุภาเลิศ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งข้าวพวง